

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

รายนามผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุพจน์ แก้วสว่าง	ประธานสภา อบต.	สุพจน์ แก้วสว่าง	
๒	นายมาลัย เทียนสุวรรณ	รองประธานสภา อบต.	มาลัย เทียนสุวรรณ	
๓	นายสำออง สีนวล	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	สำออง สีนวล	
๔	นางสุชาดา ขวัญยืน	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	สุชาดา ขวัญยืน	
๕	นายสมมิตร มั่งสมบัติ	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	สมมิตร มั่งสมบัติ	
๖	นางสาวประไพ ผลประโยชน์	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	ประไพ ผลประโยชน์	
๗	นายสนั่น เผ่าวิจารณ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	สนั่น เผ่าวิจารณ์	
๘	นางสาวสมบัติ ภัคดีโสภณ	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	สมบัติ ภัคดีโสภณ	
๙	นายสุพจน์ ทองม่วง	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	สุพจน์ ทองม่วง	
๑๐	นายผวน นิตปราณี	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	ผวน นิตปราณี	
๑๑	นายอนุภาพ ก่อแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	อนุภาพ ก่อแก้ว	
๑๒	นายณรงค์ศักดิ์ เทียมทอง	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	-	
๑๓	นายสมพร พราหมบุญยอด	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	สมพร พราหมบุญยอด	
๑๔	นายนาฏ วงศ์ทองดี	เลขานุการสภา อบต.	นาฏ วงศ์ทองดี	



**เวลา ๑๐.๑๐ น.** ขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ นายสุพจน์ แก้วสว่าง - วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ประธานสภา อบต. อบต.หนองโสน ซึ่งมีผม นายสุพจน์ แก้วสว่าง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และมีท่าน ปลัดนาฏ วงศ์ทองดี เป็นเลขานุการสภาฯ ขอสวัสดิ์คณองค์ประชุม ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด ๑๓ ท่าน ซึ่งวันนี้ก็มาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ขอสวัสดิ์ไปยังคณะผู้บริหาร ได้แก่ ท่านนายก วินัย พุ่มพวง, ท่านรองสมาน เกิดสา และท่านรองจิตติ เมืองสมบัติ รองนายกทั้งสองท่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีหัวหน้าสำนักปลัด ท่านสุนิสา ใจปราสัย ท่าน ผอ.กองคลัง กอง สาธารณสุข ฯ ท่านประไพ สืบพรหมณ์ ส่วนการศึกษาฯ ท่านสกุณต์พงษ์ ศรีวรรณถ เจ้าหน้าทีวิเคราะห์ และท่านกำนันตำบลหนองโสน ท่านสาธิต บัวมณี ขอสวัสดิ์ทุกท่านครับ

- วันนี้จะมีการประชุมทั้งหมด ๕ วาระ ในวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา จะมีทั้งหมด ๖ ข้อย่อย ดังนี้

๑. การพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม) หมู่ที่ ๑-๗
๒. การพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  
พ.ศ. ....
๓. การพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....
๔. การพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
พ.ศ. ....
๕. การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
๖. การพิจารณาเพื่อทราบการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒

### **ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีชาวบ้านฝากขอขอบคุณถึงคณะผู้บริหาร ตลอดจนประธานสภา อบต. เจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการซ่อมถนนต่างระดับหน้าโรงเรียนวัดสิงห์ และที่บริเวณฟาร์มหมู

รวมทั้งเรื่องศาลพระภูมิที่ถูกเอามาทิ้งไว้ข้างถนน ซึ่งได้ดำเนินการเก็บไปเป็นที่เรียบร้อย

- ฝากถึงผู้ที่ชอบนำขยะมาทิ้งในเขตตำบลหนองโสน ซึ่งมันไม่ดี ให้เลิกปฏิบัติ และ

ขอบคุณคณะผู้บริหาร โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ไปตัดไม้บริเวณสองข้างทางถนนสาย

เพชรบุรี-บ้านแหลม ตอนนี้ก็สะอาดหุสะอาดตา ไม่เป็นที่สุ่มเสี่ยงในการสัญจร

- เรื่อง ถนนเหมืองตลัดแก้วที่มีน้ำท่วมขังบ่อยๆ เวลานี้มา จะมีน้ำท่วมขังบริเวณโค้ง ฝากผู้บริหารช่วยดำเนินการก่อนฝนจะมา

- เรื่อง ประปาหลัง อบต. ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ใช้น้ำบอกมาว่ายังไม่ได้ปล่อยน้ำมาให้ใช้

- เรื่อง ไฟสาธารณะประโยชน์บ้านบังฮับ, ศาลาบ้านฉาง ๒ ดวง

- เรื่อง พี่น้องชาวมุสลิมที่เหมืองตลัดแก้ว ผ่าก่อกอบคุณการไฟฟ้าเขต ๑ จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้ขยายเขตการไฟฟ้า โดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าเขต ๑ ใช้เวลาดำเนินการ ๔ เดือน เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ปล่อยกระแสไฟเป็นที่เรียบร้อย เป็นงบประมาณของการไฟฟ้าเขต ๑ มีผู้บริหารของการไฟฟ้าใจดีดำเนินการให้อย่างเร่งด่วน

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๒  
 ประธานสภา อบต. เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอเชิญท่านสมาชิกตรวจสอบแก้ไข เชิญครับ  
 - มีท่านอื่นแก้ไขอีกหรือไม่ ผมขอมติ ที่ประชุมนะ ครับ ถ้าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ  
 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  
 ๒๕๖๒ ยกมือครับ

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๒ จำนวน  
 ๑๑ เสียง

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

นายสุพจน์ แก้วสว่าง ๓.๑ การพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม) หมู่ที่ ๑-๗ ซึ่งท่าน  
 ประธานสภา อบต. มีเอกสารกันครบทุกคน จะมีเจ้าหน้าที่ชี้แจง สมาชิกสามารถสอบถามได้ครับ

น.ส.ประไพ สืบพรหมณ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ, ท่านนายก อบต. และสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่อง  
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ ร่างระเบียบ กม.หมู่ที่ ๑-๗ เป็นระเบียบการใช้เงินในโครงการในพระราชดำริฯ ด้าน  
 สาธารณสุข ที่สำรวจว่าแต่ละหมู่บ้านจะเขียนโครงการของงบประมาณอะไรบ้าง และได้ลง  
 ประชาคมไปแล้ว หลังจากการประชุมสภาในครั้งนี้ ทาง อบต.ก็จะเสนอไปยังท่าน  
 นายอำเภอเมืองเพชรบุรี เพื่อเห็นชอบ เสร็จสิ้นแล้วจะมีการชี้แจงการใช้เงินไปยัง  
 คณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งต้องมีการเปิดบัญชีรับรอง มีการเขียนโครงการเข้ามา ทาง อบต.  
 จึงจะอนุมัติอุดหนุน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท แจกให้ทราบแค่นี้ค่ะ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - มีท่านใด สอบถามหรือไม่ครับ มีทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน ซึ่งรายละเอียดก็น่าจะคล้ายกัน  
 ประธานสภา อบต. - สอบถามเรื่องคณะกรรมการ มีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ

น.ส.ประไพ สืบพรหมณ์ - แต่ง ตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะ  
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - มีใคร สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ มีเอกสารให้ เชิญท่านอ่านก่อนได้ครับ  
 ประธานสภา อบต. - เชิญท่านผวน นิตปราณี ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ครับ

นายผวน นิตปราณี - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม นายผวน นิตปราณี ส.อบต.หมู่ที่ ๖ คณะกรรมการ  
 ส.อบต.หมู่ที่ ๖ หมู่บ้านของหมู่ ๖ อยากจะทราบว่า มีใครบ้างครับ

- นายสุพจน์ แก้วสว่าง - มีเจ้าหน้าที่ตอบหรือไม่ครับ สมาชิกถามคณะกรรมการที่จัดตั้ง มีใครบ้าง  
ประธานสภา อบต.
- น.ส.ประไพ สืบพราหมณ์ - คณะกรรมการหมู่บ้านจะเป็นโดยตำแหน่ง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และสามารถขอข้อมูล  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข เพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขฯ ค่ะ หรือ สามารถขอรายชื่อจากผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ได้  
เลยคะ หรือสามารถขอคู่มือที่อำเภอ ซึ่งจะมีวาระการประชุมของปี ๒๕๕๙ อยู่คะ
- นายสุพจน์ แก้วสว่าง - ท่าน ผวน นิตปราณี สมาชิกหมู่ ๖ ท่านเข้าใจนะครับ ให้ไปตรวจสอบที่ผู้ใหญ่บ้าน  
ประธานสภา อบต. ซึ่ง ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นประธานโดยตำแหน่ง ส่วนคณะกรรมการอาจจะเลือกกันในที่ประชุม  
ว่ามีเหรียญ เลขานุการ มีคนเปิดบัญชีที่ท่าน มีท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ครับ
- นายผวน นิตปราณี - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม ส.อบต. หมู่ที่ ๖ คณะกรรมการหมู่บ้านของ  
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ หมู่ ๖ นี้ อาจจะเป็นคณะกรรมการเงินกู้ชุดเก่าหรือไม่ ผมไม่เข้าใจครับ ว่ามันเป็นกองทุน  
พัฒนาหมู่บ้านอันเดิมหรือไม่ ผมอยากจะทราบครับ
- น.ส.ประไพ สืบพราหมณ์ - ไม่ใช่คะ อันนี้เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่ง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข โครงการพระราชดำริฯด้านสาธารณสุข เช่น โครงการโรคพิษสุนัขบ้า โครงการอบรมหมอ  
หมู่บ้าน ฯลฯ ภายในวงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ไม่ใช่การกู้ยืมคะ เป็นเงินอุดหนุนเพื่อ  
ประโยชน์สาธารณะให้แก่ประชาชนคะ
- นายวินัย พุ่มพวง - ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายวินัย พุ่มพวง นายก อบต.  
นายก อบต. หนองโสน ในเรื่องของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นร่างที่คณะกรรมการ  
จะต้องเอาไปใช้ ซึ่งภายในร่างฯ ว่าด้วยระเบียบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยใครบ้าง  
มีวิธีการทำโครงการ ซึ่งโครงการทั้งหมดต้องผ่าน อบต. ซึ่งทาง อบต. นำร่างระเบียบนี้  
ขึ้นมาเพื่อให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้นำร่างฉบับนี้เสนอนายอำเภอ แล้ว อบต.  
นำมาประกาศใช้ จึงสามารถนำมา ใช้ในการเบิกจ่ายทำโครงการอื่นๆ อันเป็นประโยชน์  
ต่อประชาชนทางด้านสาธารณสุข อยากรู้สมาชิกทุกท่าน ช่วยกันพิจารณา กัน เนื่องจาก  
เป็นร่างที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขอรับงบประมาณสนับสนุนหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท  
มีวิธีการและรายละเอียดต่างๆอยู่ในเอกสารทั้งหมดแล้ว ขอขอบคุณครับ
- นายสุพจน์ แก้วสว่าง - มีท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ..... ถ้าไม่มี ผมขอมติเลยนะครับ  
ประธานสภา อบต.
- มติที่ประชุม - มีมติ พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม .) หมู่ที่ ๑-๗  
จำนวน ๑๑ เสียง
- นายสุพจน์ แก้วสว่าง - เนื่องด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ของ  
ประธานสภา อบต. องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๓ เรื่อง เพื่อขอความเห็นชอบจากสภา รายละเอียด  
ดังนี้

นายสุพจน์ แก้วสว่าง                      **๓.๒ การพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ  
ประธานสภา อบต.                      ปลอยสัตว์ พ.ศ. .... เชิญเจ้าหน้าที่ครับ**

นายนาฏ วงศ์ทองดี - การพิจารณาร่างข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณ พิจารณาสามวาระรวดเร็วไม่ได้  
ปลัด อบต. และข้อบัญญัติตำบลที่ไม่ได้ว่าด้วยงบประมาณ สามารถพิจารณาได้สามวาระรวดเร็วได้ การ  
พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวจะต้องมีการพิจารณาเป็นสามวาระ คือวาระที่ ๑  
ขั้นรับหลักการ วาระที่ ๒ แปรญัตติ วาระที่ ๓ การลงมติ ต่อไปขอเชิญ জনท.ชี้แจง

น.ส.ประไพ สืบพรหมณ์ - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิก สภา อบต. ทุกท่านค่ะ วาระที่ ๑ หลักการให้มี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ ข้อบัญญัติว่าด้วย การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปลอยสัตว์ เหตุผลการควบคุมเลี้ยงหรือปลอย  
สัตว์บางชนิด หรือบางประเภท ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในชุมชนจะ  
สามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความเดือดร้อน รำคาญจากสัตว์ ประโยชน์ในการรักษาสุขภาพ  
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค  
จากสัตว์ สมควรกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว์ จึงตราข้อบัญญัตินี้

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านรับทราบหลักการร่างข้อบัญญัติฉบับนี้แล้ว ผมขอมติขั้นรับ  
ประธานสภา อบต. หลักการร่างข้อบัญญัติ                      การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปลอยสัตว์ พ.ศ. ....

**มติที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๑๑ เสียง**

นายสุพจน์ แก้วสว่าง ต่อไปวาระที่ ๒ การแปรญัตติ ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจง  
ประธานสภา อบต.

น.ส.ประไพ สืบพรหมณ์ - ร่างข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปลอยสัตว์ พ.ศ. .... (รายละเอียดเอกสาร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ ที่แจกให้ทุกท่านแล้วค่ะ)

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านรับทราบรายละเอียดร่างข้อบัญญัติฉบับนี้แล้ว ผมขอมติขั้น  
ประธานสภา อบต. แปรญัตติ

**มติที่ประชุม - ไม่มีการแปรญัตติ เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง**

นายสุพจน์ แก้วสว่าง ต่อไปวาระที่ ๓ การลงมติ ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว  
ประธานสภา อบต.                      เพื่อขอมติพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ต่อไป

**มติที่ประชุม                      - มีมติ พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปลอยสัตว์  
พ.ศ. .... จำนวน ๑๑ เสียง**

นายสุพจน์ แก้วสว่าง                      **๓.๓ การพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....  
ประธานสภา อบต.                      เชิญเจ้าหน้าที่ครับ**

น.ส.ประไพ สืบพรหมณ์ - เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... วาระที่ ๑ หลักการให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ                      มูลฝอยทั่วไป เหตุผล โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุลักษณะอาจเป็นอันตราย  
ต่อสุขภาพของประชาชน การจัดการมูลฝอยทั่วไป ที่เหมาะสมและถูกสุลักษณะจะควบคุม  
และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน  
และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอยทั่วไปมีขั้นตอนการ  
ดำเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน กำจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป  
สมควรกำหนดเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ฯลฯ  
จึงตราเป็นข้อบัญญัตินี้ไว้

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านรับทราบหลักการร่างข้อบัญญัติฉบับนี้แล้ว ผมขอมติขั้นรับ  
ประธานสภา อบต. หลักการร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....

**มติที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๑๑ เสียง**

นายสุพจน์ แก้วสว่าง ต่อไปวาระที่ ๒ การแปรญัตติ ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจง  
ประธานสภา อบต.

น.ส.ประไพ สืบพรหมณ์ - ร่างข้อบัญญัติ การจัดการมูลฝอย ทั่วไป พ.ศ. .... (เอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้วค่ะ)  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านรับทราบรายละเอียดร่างข้อบัญญัติฉบับนี้แล้ว ผมขอมติขั้น  
ประธานสภา อบต. แปรญัตติ

**มติที่ประชุม - ไม่มีการแปรญัตติ เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง**

นายสุพจน์ แก้วสว่าง ต่อไปวาระที่ ๓ การลงมติ ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ  
ประธานสภา อบต. ดังกล่าว เพื่อขอมติพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ต่อไป

**มติที่ประชุม มีมติพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย ทั่วไป พ.ศ. .... จำนวน  
๑๑ เสียง**

นายสุพจน์ แก้วสว่าง **๓.๔ การพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ**  
ประธานสภา อบต. **พ.ศ. ....** เชิญเจ้าหน้าที่ครับ

น.ส.ประไพ สืบพรหมณ์ - วาระที่ ๑ หลักการและเหตุผลประกอบการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ หนองโสน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... หลักการ คือ ให้มีข้อบัญญัติ  
ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และยกเลิกข้อบังคับตำบลหนองโสน เรื่องการควบคุม  
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๐ และจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองโสน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ  
เหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุผลเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้อง  
มีการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๓๒, ๓๕, ๕๔, ๕๕, ๕๘ และ ๖๓ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการ  
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธี และเงื่อนไขของกิจการที่ต้องมีการควบคุม ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่ง  
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๑ จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านรับทราบหลักการร่างข้อบัญญัติฉบับนี้แล้ว ผมขอมติขั้นรับ  
ประธานสภา อบต. หลักการร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....

**มติที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๑๑ เสียง**

นายสุพจน์ แก้วสว่าง ต่อไปวาระที่ ๒ การแปรญัตติ ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจง  
ประธานสภา อบต.

น.ส.ประไพ สืบพรหมณ์ - ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... (เอกสารแจกให้ทุกท่านแล้วค่ะ)  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านรับทราบรายละเอียดร่างข้อบัญญัติฉบับนี้แล้ว ผมขอมติขั้น  
ประธานสภา อบต. แปรญัตติ

**มติที่ประชุม - ไม่มีการแปรญัตติ เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง**

นายสุพจน์ แก้วสว่าง ต่อไปวาระที่ ๓ การลงมติ ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ  
ประธานสภา อบต. ดังกล่าว เพื่อขอมติพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ต่อไป

**มติที่ประชุม** มีมติพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....  
จำนวน ๑๑ เสียง

นายสุพจน์ แก้วสว่าง ประธานสภา อบต. - ๓.๕ การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) เพิ่มเติม  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ต้องมีเจ้าหน้าที่ชี้แจงหรือไม่ครบ หรือว่ามีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่ครบ เชิญท่านนายกครับ

นายวินัย พุ่มพวง นายก อบต. - ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวินัย พุ่มพวง นายก อบต.  
หนองโสน ขอกล่าวถึงวาระที่ ๓ หัวข้อ ๓.๕ การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) จากเดิมที่เรามีอยู่แล้วคือแผนพัฒนาสี่ปี แต่แต่ละปีเราจะต้องมีการ  
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพราะฉะนั้น ฉบับนี้เป็นการเพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
หลังจากที่ไปประชาคมกันมาเมื่อเดือนที่แล้ว ผมคิดว่าหลายๆท่านคงมีการตรวจสอบกัน  
มาบ้างแล้วว่าโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมประชาคมมีโครงการ ตกหล่น และได้  
เสนอกันมาเป็นฉบับเพิ่มเติม ขอขอบคุณครับ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง ประธานสภา อบต. - มีท่านใด สอบถามหรือไม่ครับ เรื่องพิจ ารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ถ้าไม่มี ผมขอมติเลยนะครับ

**มติที่ประชุม** - มีมติพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) เพิ่มเติมครั้งที่  
๓/๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ เสียง

นายสุพจน์ แก้วสว่าง ประธานสภา อบต. - ๓.๖ การพิจารณาเพื่อทราบการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ

นายวินัย พุ่มพวง นายก อบต. - ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวินัย พุ่มพวง นายก อบต.  
หนองโสน คือ ต่อจากร่างแผนพัฒนา ๓.๕ ซึ่งมีแผนเดิมอยู่แล้ว แต่จำเป็นจะต้องมีการ  
เปลี่ยนแปลงแก้ไขในฉบับที่ ๒ เพื่อให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ทำการพิจารณา และเห็นชอบ  
จะนำไปใช้ในการพัฒนาตำบลต่อไป

นายสุพจน์ แก้วสว่าง ประธานสภา อบต. - มีใครสอบถามอีกหรือไม่ครับ เชิญ ท่านสมพร พรหมบุญยอด ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ครับ

นายสมพร พรหมบุญยอด ส.อบต.หมู่ที่ ๗ - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมพร พรหมบุญยอด ส.อบต.หมู่ที่ ๗ แผน  
ร่างฉบับนี้ ผมอยากให้แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนที่จะเข้าแผนจริง คือ โครงการรั้วสนามฟุตบอล  
หมู่ที่ ๖ ของวัดสิงห์ ซึ่งในร่างนี้ สร้างเป็นรั้วตาข่ายเหล็กตัด ความสูง ๐.๘๕ เมตร ยาว  
๘๘ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท แต่เมื่อไม่  
นานมานี้ มีการแข่งขันกีฬา อบต.ซึ่งผมได้รับเกียรติจากทาง อบต.หนองโสน ให้เข้าร่วม  
เป็นโฆษก ผมได้เห็นสภาพสนามกีฬาทรุดโทรมมาก ผมจึงอยากให้มีการแก้ไขแผนเพิ่มเติม  
ให้ทำพื้นรอบสนามด้วย ซึ่งคิดว่าจะใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท รวม  
เบ็ดเสร็จก็ไม่่น่าจะเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหากปรับปรุงเสร็จแล้ว พวกเราชาวตำบล  
หนองโสนก็จะได้ใช้ประโยชน์กัน ขอขอบคุณครับ



นายสุพจน์ แก้วสว่าง - มีท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ ที่ท่านสมพรกล่าวมา ให้เพิ่มเติมเข้าไปในแผนเรื่องสนามกีฬา  
ประธานสภา อบต. วัดสิงห์ ต้องฝากท่านผู้บริหารบรรจุเข้าในแผน หลังจากนั้นก็ต้องดำเนินการตาม  
กระบวนการเรื่องความเห็นชอบ

- หลังจากการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะท่านผู้บริหารจะต้องเอาไป  
พิจารณาเพื่ออนุมัติแผน แล้วจึงประกาศใช้
  - เราอยู่กันที่ หัวข้อ ๓.๖ การพิจารณาเพื่อทราบแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๒ มีท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ  
ถ้าไม่มีผมขอมติครับ

**มติที่ประชุม - มีมติ พิจารณาเพื่อทราบการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ จำนวน ๑๑ เสียง**

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - ก่อนเข้าวาระที่ ๔ มีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ วันนี้ท่านมาให้เกียรติกับสภา ถ้า  
ประธานสภา อบต. ท่านแนะนำตัว เรียบร้อย ผมจะขออนุญาตที่ประชุมหยุดพักสักครู่ เพื่อ พิจารณาหารือ  
ทำความเข้าใจการใช้แผน เชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ครับ สภายินดีต้อนรับ  
ท่านครับ

นางสายพิรุณ อัฐนาค - สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสายพิรุณ อัฐนาค ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์  
ผอ.ร.ร.วัดสิงห์ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ที่ผ่านมา ขอเรียนให้ทราบว่า ถ้ามีอะไรให้โรงเรียนวัดสิงห์รับใช้  
ก็ยินดีค่ะและทางโรงเรียนวัดสิงห์ต้องขอความอนุเคราะห์จากทางท่านผู้นำชุมชนทุกท่าน  
ในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในตำบลหนองโสน อยากรเรียนให้ทราบว่า โรงเรียน  
ของเราได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตอนนี้กำลังทำแผนพัฒนา  
โรงเรียนกันอยู่ทาง สพฐ.จะมีการตรวจสอบ และมาประเมินเป็นระยะๆ ค่ะ เบื้องต้น ดิฉัน  
ขอเรียนให้ทราบเท่านี้ก่อนค่ะ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ครับ เรียนท่านนะครับ สภาเราจะมีการ  
ประชุมสมัยสามัญปีละ ๔ ครั้ง ถ้าท่านว่างเว้นจากภารกิจ ขอเรียนเชิญท่าน ณ ห้อง  
ประชุมแห่งนี้ครับ

- มีพนักงานของ อบต.ย้ายมาใหม่ เป็นนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชื่อ อรวรรณ รุณพันธ์  
จากเดิมที่เจ้าหน้าที่ของเราย้ายไป ตอนนี้มีมาแล้วนะครับ ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

- หลังจากนั้น ผมขอพักสัก ๑๐ นาทีครับ เพื่อ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ และเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง พิจารณา  
โครงการเร่งด่วน (จ่ายขาดเงินสะสม)

**ที่ประชุม - รับทราบ**

- พัก ๑๐ นาที เพื่อให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ลงนามประกาศ  
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง พิจารณาโครงการเร่งด่วน (จ่ายขาดเงินสะสม)  
ประธานสภา อบต.

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - เรื่อง การพิจารณาโครงการเร่งด่วน (จ่ายขาดเงินสะสม) มีทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน จากที่มี  
ประธานสภา อบต. การประชาคม และเสนอเข้ามายังสภาแห่งนี้ มีทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ แต่ ละหมู่บ้าน แต่ละ  
โครงการ ซึ่งมีจำนวนเงินไม่น้อย เริ่มจากหมู่ที่ ๑ ผมจะต้องให้ที่ประชุมเห็นชอบในแต่ละ  
โครงการ ถ้าสมาชิกท่านใดในหมู่บ้านของท่านเห็นว่ามีมีความสำคัญ ท่านอยากจะอภิปราย  
เกริ่นนำ สามารถทำได้ครับ หากเป็นที่พอใจ กระทบก็จะขอมติเห็นชอบจากท่าน แล้วแต่  
ท่านจะพิจารณา ส่วนการจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการแต่ละโครงการ ขอให้ท่านเลขาให้  
คำแนะนำหลักเกณฑ์แก่สมาชิกคร่าวๆ ว่าโครงการไหนใช้ได้/ไม่ได้ หลังจากนั้นจะให้ท่าน  
พิจารณาเอาเองครับ

ปลัดนาฏ วงศ์ทองดี - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เดี่ยวจะให้ ผอ.กองคลัง ชี้แจงครับ  
เลขานุการสภา อบต.

นางวารุณี ขำสวัสดิ์ - เรียนท่านประธานสภา และที่ประชุมค่ะ เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาการจ่ายขาด  
ผอ.กองคลัง เงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน  
ตรวจเงิน ของปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ กำหนดให้องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นที่จะ  
อนุมัติ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.๐๘๐๒.๔/ว ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม  
๒๕๕๓ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม สามารถดำเนินการดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับการอนุมัติ  
จากสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน และคำนึงถึง  
ประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็นสำคัญ
๒. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น และเป็นกิจกรรมที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ทำจะไม่สามารถ  
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ หรือท้องถิ่นอาจขาดโอกาสที่จะได้รับการ  
พัฒนา
๓. เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริหารชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ หรือ  
กิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน หรือเป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหากเป็นโครงการที่ลงทุน เช่น สร้างอาคาร ซ่อมที่ดิน หรือ  
โครงการที่ใช้ประโยชน์

### งบประมาณที่มีมูลค่าสูง อาจใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นอันดับแรกก่อน
๒. ถ้าได้ตั้งงบประมาณ หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ ให้จ่ายจากเงินสะสม แต่ต้องเป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนและบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน หรือการบริการชุมชน สังคมในพื้นที่ และไม่อาจจะรอดตั้งงบประมาณได้ อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอ
๓. กรณีที่เป็นโครงการประเภทก่อสร้างที่มีอาจแยกจัดซื้อจัดสร้างได้เป็นส่วนๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการในงบประมาณเดียว ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบันและปีถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฉบับเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
๔. ให้จัดทำงบประมาณรายละเอียดย่อยโครงการที่จะจ่ายขาดเงินสะสม โดยระบุให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการเรื่องใด สถานที่ใด วงเงินเท่าใด รายละเอียดของโครงการแจกแจง เช่นเดียวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่อาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ เพื่อเป็นการประกอบข้อมูลการพิจารณาอนุมัติของสภา และเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
  - แนวทางก็จะเป็นตามที่แจ้ง ดังนี้ค่ะ ซึ่งขณะนี้ เงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.มีอยู่เพียงพอที่จะดำเนินการได้ คือ ๔ ล้านบาท

นายสุพจน์ แก้วสว่าง  
ประธานสภา อบต.  
-

- เท่ากับว่า งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม มีจำนวนเงินอยู่ใช้ได้ ๔ ล้านบาท แต่ในที่ประชุมที่คณะผู้บริหาร และพี่น้องประชาชนขอมา คือ ๓ ล้านบาท  
เชิญท่านสนั่น เผ่าวิจารณ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เชิญครับ

นายสนั่น เผ่าวิจารณ์ - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสนั่น เผ่าวิจารณ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เรื่อง การ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ จ่ายขาดเงินสะสม จะมีสมาชิกบางท่านเป็นห่วงว่าจะขัดกับระเบียบ ผมคิดว่า ระเบียบที่ว่ามาเมื่อสักครู่ ควรจะมีการพิมพ์แจกจ่ายให้สมาชิกก่อนที่จะมีการประชุมนี้ ไม่ใช่มานั่งอ่านให้ฟังแบบนี้ เพราะถ้าสมาชิกได้ทราบข้อระเบียบมาก่อนมันจะดีกว่า อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ผากท่านผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติในครั้งต่อไปด้วยครับ

- เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ส่วนตัวผมแล้ว ผมคิดว่าแต่ละโครงการที่ประชาชนขอมา จากการประชาคม ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและตำบล ผมก็อยากให้การจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้นี้ผ่านไปด้วยดีครับ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง -  
ประธานสภา อบต.

ผมจะเข้าระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องการพิจารณาโครงการเร่งด่วน (จ่ายขาดเงินสะสม) **โครงการ ที่ ๑ โครงการติดตั้งบ้านประตูล็อกปิด-เปิดน้ำคลองท่าแร่ หมู่ที่ ๑ (บ้านบังลุน) วงเงิน ๙๒,๐๐๐ บาท สมาชิกท่านจะชี้แจงหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ครับ**

มติที่ประชุม

- มิมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการติดตั้งบ้านประตูล็อกปิด-เปิดน้ำคลองท่าแร่ หมู่ที่ ๑ (บ้านบังลุน) งบประมาณ ๙๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑ เสียง

นายสุพจน์ แก้วสว่าง  
ประธานสภา อบต.

**โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งบานเหล็กปิด-เปิดน้ำ  
คลองท่าแร่ หมู่ที่ ๑ (บ้านนายผิน น)** งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกชี้แจง  
หรือไม่ครับ

- ผมขออนุญาตชี้แจงในฐานะสมาชิกหมู่ที่ ๑ ดังนี้ ตรงบ้านนายผินนี้ ที่ผ่านมา ทาง อบต.  
ไปดำเนินการใช้ทรายถม เป็นคันรถ แต่ไม่มีการบดอัด น้ำจึงซึมลงไปใต้ท่อ ในแต่ละปีน้ำก็  
จะเซาะทรายไปประมาณ ๓ คันรถ ซึ่งเป็นงบประมาณของ อบต. แต่ถ้าดำเนินการบดอัด  
รอบข้างท่อ และมีประตูเปิด-ปิดแบบบานเสียบ จะใช้ทราย ๓ คันรถเช่นกัน แต่จะได้ผลดี  
ในระยะยาวครับ

-

ต่อไป ขอมติ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งบานเหล็กปิด-เปิดน้ำ  
คลองท่าแร่ (บ้านนายผิน) สมาชิกท่านใดอนุมัติ ยกมือครับ

**มติที่ประชุม**

- มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้ง  
บานเหล็กปิด-เปิดน้ำคลองท่าแร่ หมู่ที่ ๑ (บ้านนายผิน น) งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท  
จำนวน ๑๑ เสียง

นายสุพจน์ แก้วสว่าง  
ประธานสภา อบต.

**โครงการที่ ๓ โครงการหล่อผนัง คสล.กันน้ำคลองท่าแร่ หมู่ที่ ๑ (บ้านนายโปรง)**  
งบประมาณ ๖๘,๐๐๐ บาท มีสมาชิกชี้แจงหรือไม่ครับ

- ผมขออนุญาตชี้แจง ในฐานะสมาชิกหมู่ที่ ๑ ดังนี้ บ้านนายโปรงนี้ น้ำจะ ไหลเข้ามาจาก  
คลองหลัง อบต. แล้วซึมลงใต้ผนังกำแพงข้างบ้านนายโปรง จากนั้นน้ำจะเดินทางไปตาม  
ทางเดินไปโผล่ที่เหมืองยืมข้างถนนตรงข้ามอยู่ข้างเชียร ทาง อบต. ก็จะต้องสูบน้ำของ  
ชลประทานคูคลอง แล้วน้ำจะวิ่งมาที่เดิมอีก เป็นแบบนี้มา ๓ ปีแล้ว วันนี้ชาวบ้าน  
ฝากมาครับ

- ขอมติ โครงการที่ ๓ โครงการหล่อผนัง คสล.กันน้ำคลองท่าแร่ หมู่ที่ ๑ (บ้านนาย  
โปรง) สมาชิกท่านใดอนุมัติ ยกมือครับ

**มติที่ประชุม**

- มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการหล่อผนัง คสล.กันน้ำคลองท่าแร่ หมู่ที่ ๑  
(บ้านนายโปรง) งบประมาณ ๖๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑ เสียง

นายสุพจน์ แก้วสว่าง  
ประธานสภา อบต.

**โครงการที่ ๔ โครงการขุดลอกวัชพืชเหมืองตาดคอนกรีต หมู่ที่ ๑ (บ้านนายม้วน-  
คลองท่าแร่)** วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท มีสมาชิกชี้แจงหรือไม่ครับ

- โครงการนี้ น้ำจะไหลมาจากต้นหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ มาตามลำเหมือง มารวมกันที่นี้ แล้วจะ  
มีวัชพืช และเศษใบไม้มากองรวมกัน เคยมีคุยกันว่า จะลอกตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ แต่ก็  
ไม่ได้ทำ เนื่องจากพื้นที่ต่ำ-สูงไม่เท่ากัน น้ำจะท่วมถึงไม่เท่ากัน ตามความคิดผม ผมคิดว่า  
จะเริ่มตั้งแต่บ้านนายม้วน แล้วจะให้หลงคลองท่าแร่สะดวกขึ้น ผมชี้แจงในฐานะสมาชิก  
หมู่ที่ ๑ ครับ ส่วนท่านจะเห็นชอบหรือไม่ แล้วแต่ความคิดเห็นท่านครับ

- ขอมติ โครงการที่ ๔ โครงการขุดลอกวัชพืชเหมืองตาดคอนกรีต หมู่ที่ ๑ (บ้านนายม้วน-  
คลองท่าแร่) สมาชิกท่านใดอนุมัติ ยกมือครับ

- มติที่ประชุม** - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการขุดลอกวัชพืชบริเวณตาดคอนกรีต หมู่ที่ ๑ (บ้านนายม้วน-คลองท่าแร่) งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑ เลียง
- นายสุพจน์ แก้วสว่าง ประธานสภา อบต. โครงการที่ ๕ โครงการซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่บ้านรัฐเพชร ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ (ต่อเชื่อมถนนเดิม - สุดซอยทางเข้ารัฐเพชร ซอย ๑) วงเงินงบประมาณ ๓๒๗,๐๐๐ บาท มีสมาชิกชี้แจงหรือไม่รับ ท่านสุชาติา ขวัญยืน ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เชิญครับ
- นางสุชาติา ขวัญยืน ส.อบต.หมู่ที่ ๒ - กราบสวัสดิ์ท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางสุชาติา ขวัญยืน ส.อบต.หมู่ ๒ มีชาวบ้านฝากมาว่า ถนนที่ทำไปบางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ดิฉันขอความอนุเคราะห์จากเพื่อนสมาชิกช่วยยกมือด้วย ส่วนโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด - เปิด หมู่ที่ ๒ (บ้านนายเทียน - ปากทางเข้ารัฐเพชร ซอย ๑) และอีก ๑ โครงการ คือ ถนนวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๒ (บ้านอดีตกำนัน - เชื่อมต่อบ่อพัก) ของฝากเพื่อนๆ สมาชิกช่วยพิจารณาด้วยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ
- นายสุพจน์ แก้วสว่าง ประธานสภา อบต. - ขอมติ โครงการที่ ๕ โครงการซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่บ้านรัฐเพชร ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ สมาชิกท่านใดอนุมัติ ยกมือครับ
- มติที่ประชุม** - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่บ้านรัฐเพชร ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ (ต่อเชื่อมถนนเดิม - สุดซอยทางเข้ารัฐเพชร ซอย ๑) งบประมาณ ๓๒๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑ เลียง
- นายสุพจน์ แก้วสว่าง ประธานสภา อบต. โครงการที่ ๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๒ (แยกบ่อพักบ้านนายเทียน - ปากทางเข้ารัฐเพชร ซอย ๑) งบประมาณ ๓๕๒,๐๐๐ บาท มีสมาชิกชี้แจงหรือไม่รับ
- ไม่มีท่านใดชี้แจง ผมขอมติ โครงการที่ ๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๒ (แยกบ้านนายเทียน - ปากทางเข้ารัฐเพชร ซอย ๑) สมาชิกท่านใดอนุมัติ ยกมือครับ
- มติที่ประชุม** - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๒ (แยกบ่อพักบ้านนายเทียน - ปากทางเข้ารัฐเพชร ซอย ๑) งบประมาณ ๓๕๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑ เลียง
- นายสุพจน์ แก้วสว่าง ประธานสภา อบต. โครงการที่ ๗ โครงการผ่านถนนวางท่อ คสล.หมู่ที่ ๒ (บ้านอดีตกำนัน - เชื่อมต่อบ่อพัก) งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท มีสมาชิกชี้แจงหรือไม่รับ
- ไม่มีท่านใดชี้แจง ผม ขอมติ โครงการที่ ๗ โครงการผ่านถนนวางท่อ คสล.หมู่ที่ ๒ (บ้านอดีตกำนัน - เชื่อมต่อบ่อพัก) สมาชิกท่านใดอนุมัติ ยกมือครับ
- มติที่ประชุม** - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการผ่านถนนวางท่อ คสล.หมู่ที่ ๒ (บ้านอดีตกำนัน - เชื่อมต่อบ่อพัก) งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑ เลียง

นายสุพจน์ แก้วสว่าง      โครงการที่ ๘ จัดซื้อพร้อมติดตั้งหอกกระจายข้าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ดังนี้  
 ประธานสภา อบต. ๑. เครื่องขยาย จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๒๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท  
 ๒. ฮอนด์ จำนวน ๖ ตัวๆละ ๒,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๒๐๐ บาท  
 ๓. สายสัญญาณ จำนวน ๑ ม้วนๆละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖,๒๐๐ บาท      มีสมาชิกชี้แจงหรือไม่ครับ

- ไม่มีท่านใดชี้แจง ผม ขอมติ โครงการที่ ๘ จัดซื้อพร้อมติดตั้งหอกกระจายข้าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๔๖,๒๐๐ บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติ ยกมือครับ

**มติที่ประชุม** - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจัดซื้อพร้อมติดตั้งหอกกระจายข้าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๔๖,๒๐๐ บาท จำนวน ๑๑ เสียง

นายสุพจน์ แก้วสว่าง      โครงการที่ ๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๓ (เชื่อมต่อรางเดิม -  
 ประธานสภา อบต.      แยกศาลา หมู่ที่ ๓) งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกชี้แจงหรือไม่ครับ  
 - ไม่มีท่านใดชี้แจง ผมขอมติ โครงการที่ ๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๓ (เชื่อมต่อรางเดิม-แยกศาลา หมู่ที่ ๓) สมาชิกท่านใดอนุมัติ ยกมือครับ

**มติที่ประชุม** - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๓ (เชื่อมต่อรางเดิม-แยกศาลา หมู่ที่ ๓) งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑ เสียง

นายสุพจน์ แก้วสว่าง      โครงการที่ ๑๐ โครงการซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓  
 ประธานสภา อบต.      (แยกทางเข้าบ้านนายอร่าม) งบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท มีสมาชิกชี้แจงหรือไม่ครับ  
 - ไม่มีท่านใดชี้แจง ผม ขอมติ โครงการซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ (แยกทางเข้าบ้านนายอร่าม) สมาชิกท่านใดอนุมัติ ยกมือครับ

**มติที่ประชุม** - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ (แยกทางเข้าบ้านนายอร่าม) งบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑ เสียง

นายสุพจน์ แก้วสว่าง      โครงการที่ ๑๑ โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมเทคอนกรีตไหล่ทาง หมู่ที่ ๓  
 ประธานสภา อบต.      (โค้งบ้านนายบัว) งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท มีสมาชิกชี้แจงหรือไม่ครับ  
 - ไม่มีท่านใดชี้แจง ผม ขอมติ โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมเทคอนกรีตไหล่ทาง หมู่ที่ ๓ (โค้งบ้านนายบัว) สมาชิกท่านใดอนุมัติ ยกมือครับ

**มติที่ประชุม** - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม      โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมเทคอนกรีตไหล่ทาง หมู่ที่ ๓ (โค้งบ้านนายบัว) งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑ เสียง

นายสุพจน์ แก้วสว่าง      โครงการที่ ๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ (ต่อเชื่อมถนนเดิม -ทางเข้าสาย  
 ประธานสภา อบต.      โรงนา) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกชี้แจงหรือไม่ครับ  
 - ไม่มีท่านใดชี้แจง ผม ขอมติโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ (ต่อเชื่อมถนนเดิม -ทางเข้าสายโรงนา) สมาชิกท่านใดอนุมัติ ยกมือครับ



- นายสุพจน์ แก้วสว่าง ประธานสภา อบต.      **โครงการที่ ๑๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ (หน้าบ้านพีดา เหลืองดี)** งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกชี้แจงหรือไม่ครับ  
- ไม่มีท่านใดชี้แจง ผมขอมติโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ (หน้าบ้านพีดา เหลืองดี) งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติ ยกมือครับ
- มติที่ประชุม - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ (หน้าบ้านพีดา เหลืองดี) งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑ เสียง**
- นายสุพจน์ แก้วสว่าง ประธานสภา อบต.      **โครงการที่ ๑๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๗ (บ้านปลัดเรวัตร์ -ชนรางเดิมเขตเทศบาล)** งบประมาณ ๒๓๔,๐๐๐ บาท มีสมาชิกชี้แจงหรือไม่ครับ  
- ไม่มีท่านใดชี้แจง ผมขอมติโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๗ (บ้านปลัดเรวัตร์-ชนรางเดิมเขตเทศบาล) งบประมาณ ๒๓๔,๐๐๐ บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติ ยกมือครับ
- มติที่ประชุม - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๗ (บ้านปลัดเรวัตร์ - ชนรางเดิมเขตเทศบาล) งบประมาณ ๒๓๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑ เสียง**
- นายสุพจน์ แก้วสว่าง ประธานสภา อบต.      - มีเพิ่มเติมนะครับ เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม คือ เรื่องเดิมโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมถมลูกรังเสริม ไหล่ทาง หมู่ที่ ๑ (บ้านนายไพรซ์ ชซ์) งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเงินจ่ายขาดสะสม มีระยะเวลา ๑ ปี ถ้าไม่ได้ดำเนินการ หรือผู้รับเหมาที่ทำงานเงินตัวนี้จะตกไป จึงมาขอมติต่อที่ประชุมสภาในวันนี้ครับ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติ ขอให้ท่านยกมือครับ
- มติที่ประชุม - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมลูกรังเสริมไหล่ทาง หมู่ที่ ๑ (บ้านนายไพรซ์ชซ์) งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑ เสียง**
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
- นายสุพจน์ แก้วสว่าง ประธานสภา อบต.      - ต่อไปขอเชิญ ท่านสมบัติ ภัคดีโสภณ ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ครับ
- น.ส.สมบัติ ภัคดีโสภณ ส.อบต.หมู่ที่ ๕      - สวัสดีค่ะ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน น.ส.สมบัติ ภัคดีโสภณ ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องถังขยะที่ชำรุดหลายถัง ของหมู่ที่ ๕ เคยเข้ามาขอที่ อบต. แล้ว แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ ขณะนี้ขยะที่ใส่ถังจึงกระจายระจาย สกปรกค่ะ
- นายสมพร พรามบุญยอด ส.อบต.หมู่ที่ ๗      - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมพร พรามบุญยอด ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ครับ เมื่อเช้าวันนี้ผมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคุณวรรณดี คนหมู่ที่ ๗ ที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟเฉี่ยวชนด้วยครับ  
- เรื่อง สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๖ ที่ชำรุด เมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมกิจกรรมกีฬา อบต.หนองโสน ผมเห็นสนามกีฬาฟุตบอลวัดสิงห์ ซึ่งใช้งบประมาณล้านกว่าบาท แต่ตอนนี้มันทรุดโทรมไปมาก ทาง อบต.หนองโสนได้ตั้งงบประมาณในแผนร่างไว้



แล้ว แต่เป็นงบประมาณซ่อมรั่วอย่างเดียว ผมสังเกตเห็นแล้วว่าสนามแห่งนี้ประโยชน์ต่อประชาชนตำบลหนองโสนและตำบลใกล้เคียง ผมอยากแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน ผมต้องขออนุญาตท่านสมาชิกหมู่ที่ ๖ ด้วย ที่ผมต้องพูดเนื่องจากโครงการนี้ผมได้ประสานงานงบประมาณลงมาสู่ตำบลของเราเมื่อ ๓ - ๔ ปีที่แล้ว แต่ตอนนี้มันทรุดโทรมไปมาก ซึ่งงบประมาณเดิม ๕๐,๐๐๐ บาท คงไม่พอ จึงขอเพิ่มอีกไม่น่าจะเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้ทำโดยเร่งด่วน ฝากถึงผู้บริหารด้วยนะครับ พี่น้องประชาชน-เยาวชนในตำบลของเรา จะได้หันมาเล่นกีฬากันครับ

- อีกเรื่องหนึ่ง การประชุมสภาครั้งที่แล้ว ผมได้ขอหอกระจายข่าว ๒ ที่ ของเหมือง

ตาหลอ มีพี่น้องประชาชนหมู่ที่ ๒ ได้ยื่นจึงสอบถามมาว่าทำไมยังไม่ได้ ผมเลยบอกไปว่าช่วงนี้ อบต.งานยุ่ง คงไม่มีเวลา แต่คิดว่าเปิดประชุมครั้งหน้าคงมีหอกระจายข่าวมาเพิ่มให้ประชาชนอย่างแน่นอน แต่ถ้ายังไม่มี ในการประชุมสภาครั้งหน้า ผมต้องขออนุญาตท่านประธานสภาไม่เข้าร่วมประชุมครับ แค่นี้ครับ

นายผวน นิตปราณี - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ผมอยากจะขอความช่วยเหลือ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เช่นกันครับ มีประชาชนเขาสำรวจมา พบว่า มีปลวกขึ้นหลังคาที่ศาลาป้อมตำรวจวัดสิงห์ อยากขอจ่ายขาดเงินสะสมทำป้อมใหม่ถ้าเป็นไปได้ เนื่องจากมันเป็นเรื่องเร่งด่วนเช่นกัน

นายสนั่น เผ่าวิจารณ์ - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผม นายสนั่น เผ่าวิจารณ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ จากกรณี ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ที่ท่านประธานพูดในตอนแรก เรื่องถุงดำ และขยะทิ้งไม่ถูกที่ ต้องขอขอบคุณ คณะผู้บริหารที่ดำเนินการกำจัดหมดแล้ว แต่ตอนนี้ได้ย้ายจากริมถนนที่เดิมไปอยู่บริเวณหัวซอย หมู่ที่ ๔ ต้นมะขวิด มีทั้งศาลพระภูมิ ฟูก และขยะใส่ถุงดำ ผมขอพูดในที่ประชุมไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยครับ ผมคิดว่าให้ท่านดำเนินการทำป้ายห้ามทิ้งตลอดแนว หากฝ่าฝืน-ปรับ เพราะตามริมทางมันไม่มีป้าย เขาเห็นมีขยะอยู่เขาก็ทิ้งได้ คนนั้นก็ทิ้ง คนนี้ก็ทิ้ง แต่ถ้ามีป้ายห้ามทิ้ง คนมีจิตสำนึก เกรงใจเขาก็ไม่กล้าทิ้ง ผมก็หวังว่าเรื่องนี้ทางสาธารณสุขจะให้ความสำคัญ ดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับ

นางสุชาดา ขวัญยืน ส.อบต.หมู่ที่ ๒ - สวัสดิ์คะ ดิฉัน นางสุชาดา ขวัญยืน ส.อบต.หมู่ ๒ อยากฝากท่านประธานถามท่านผู้บริหารด้วยคะ ว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า หหมดหรือยังคะ ชาวบ้านจะได้ฉีดด้วย

นายวินัย พุ่มพวง - มีครับ  
นายก อบต.

นางสุชาดา ขวัญยืน ส.อบต.หมู่ที่ ๒ - และขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยคะ ที่ยกมือให้กับโครงการหมู่ที่ ๒ ขอขอบคุณคะ

นายผวน นิตปราณี ส.อบต. หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ตอนนี้ที่ท่ากระแซมีรถ หกล้อวิ่ง ผมจึงอยากจะขอป้ายติดที่หน้าซอย เขียนว่า กรุณาขับช้าๆ ขอขอบคุณครับ

- นายสุพจน์ แก้วสว่าง  
ประธานสภา อบต.
- เมื่อสักครู่มี ท่านสมบัติ ผากระเบื้องถึงขยะ รู้สึกจะฝากไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ ท่านสมพร ผากระเบื้องสนามฟุตบอลวัดสิงห์ที่อยากทำให้มันดีกว่าเดิม กับหอกระจายข่าว และมีเรื่อง ปลวกขึ้นบ่อมตำรวจ ท่านสนั่นขอบคุณเรื่องขยะ ศาลพระภูมิที่ผู้บริหารช่วยไปเก็บ และมี ยังหลงเหลือให้ดูแล ท่านสุชาติสอบถามเรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้า เชิญท่านนายกครับ
- นายวินัย พุ่มพวง -  
นายก อบต.
- ขออนุญาตทราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวินัย พุ่มพวง นายก อบต.หนองโสน ขอไล่ทีละเรื่องนะครับ
    - สำหรับหมู่ที่ ๗ เรื่อง ถึงขยะ กำลังจัดซื้อกันอยู่ ตอนนี้มีผู้ขอใช้บริการถึงขยะมีจำนวน เพิ่มมากขึ้น จะเร่งดำเนินการให้ครับ
    - หมู่ที่ ๖ เรื่อง สนามฟุตบอล วันที่มีประชาคมของหมู่ที่ ๖ มีผู้นำชุมชนเสนอให้รื้อทิ้ง แต่ ได้ถามหลวงพ่อแล้ว ท่านไม่ยอมให้รื้อ ทางเราจะดำเนินการซ่อมให้แทน ส่วนเรื่องหอ กระจายข่าว ผมได้ให้ช่างออกไปทำให้แล้วทุกหมู่ แต่ไม่ทราบว่าทำไมยังเกิดเหตุการณ์นี้ ขึ้นอีก
    - เรื่อง ป้ายห้ามทิ้งขยะ
      - เรื่อง รถขนดิน ขณะที่เราวิ่งนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอนุญาต หรือห้ามได้ แต่ท่านสามารถ ตักเตือนได้ ถ้าตักเตือนไม่ได้ก็ต้องมีมาตรการจับ ปรับ สำหรับกรณีนี้ มีชาวบ้านเตือนร้อน ท่าน อบต.ผวน, อบต.เปีย ซึ่งเป็นผู้นำชุมชน ท่านสามารถไปแจ้งความที่บ่อมตำรวจได้ ให้ แจ้งว่าท่านเป็นใคร มีเรื่องลักษณะนี้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการก่อความรำคาญต่อประชาชน หรือ เกรงว่าประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน ที่เหลือก็จะเป็นที่หน้าตาของตัวเอง
      - วันนี้ อบต.หนองโสน มีเรื่องแจ้งให้ทราบครับ วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เราจะมี โครงการ ๗ วันอันตราย อยากขอให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็ฝ่ายปกครอง ฝ่ายผู้บริหาร อบต. ผู้นำชุมชน อสม. และจิตอาสา ไปร่วมกันให้บริการ ดูแลชาวบ้าน ประชาชนที่ใช้ เส้นทางผ่าน อบต.หนองโสน ของเรา เนื่องจากทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับประชาชน ที่เดินทางกลับบ้านไปทำภารกิจในช่วงวันสงกรานต์ หรือเดินทางไปท่องเที่ยวก็ดี จึงขอให้ ทุกฝ่ายร่วมมือกันทำกิจกรรมนี้ครับ สำหรับเรื่องอาหารกิน ทาง อบต.หนองโสน รับผิดชอบดูแลกันอยู่แล้ว
      - อีกกิจกรรมหนึ่ง เรียนเชิญทุกท่าน ทุกภาคส่วน มาร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ รดน้ำดำหัว ขอศีลขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ที่ทาง อบต.หนองโสนจัดขึ้น ขอ เรียนเชิญโดยพร้อมเพรียงกันครับ
      - ขณะนี้มีหมายกำหนดการงานพระราชพิธีของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่จะมีการ สถาปนาราชภิเษกฯ อยากให้พวกเราติดตามและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามวันเวลาที่ กำหนด ซึ่งเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน สำหรับส่วนราชการ สามารถแต่ง เครื่องแบบไปร่วมกิจกรรมได้ แต่ถ้าเป็นภาคประชาชนให้สวมเสื้อสีเหลือง ซึ่งช่วงนี้จะมี การใส่เสื้อสีเหลืองเป็นระยะเวลา ๔ เดือน คือใส่ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม ก็ขอ ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือโดยพร้อมเพรียงกัน

- วันนี้ กระผมในฐานะผู้บริหาร รับผิดชอบเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีมีความสุข ต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิก อบต.หนองโสน ทุกท่าน ขอขอบคุณประชาชนชาวตำบลทั้ง ๗ หมู่บ้าน ที่ท่านหยิบยกปัญหาความเดือดร้อน ทั้งปัญหาต่างๆ ที่ท่านนำเสนอมาอยากจะให้ทาง อบต.หนองโสน ปรับปรุงแก้ไข และปัญหาต่างๆ ที่ท่านร้องขอจากการประชาคม ทาง อบต.หนองโสน ได้นำมาเสนอให้ทางสภาเป็นผู้พิจารณาแล้ว ซึ่งในวันนี้ โดยมีท่านประธานสภาเป็นประธานในการประชุมก็ได้สังเกตเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และมีมติให้ความเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อไปแก้ไขดูแลความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน วันนี้กระผมก็รู้สึกดีใจและขอขอบคุณแทนประชาชนไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายสาธิต บัวมณี  
กำนันตำบลหนองโสน

- กราบสวัสดิ์คณบดีผู้บริหาร และท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกทุกท่าน กระผม นายสาธิต บัวมณี กำนันตำบลหนองโสน ในฐานะตัวแทนของฝ่ายปกครอง วันนี้ได้รับเกียรติจาก อบต.หนองโสน และสภาของ อบต.หนองโสน ให้มีส่วนร่วมรับฟังการขอใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อประโยชน์สุขของชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนหนทาง ทางระบายน้ำ ประตุระบายน้ำ หรืออื่นๆต่าง ที่ได้อนุมัติผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณแทนพี่น้องชาวตำบลหนองโสน ที่พวกท่านให้ความอนุเคราะห์ครับ

- ส่วนตัวผมเองได้ดำรงตำแหน่งมาเป็นระยะเวลา ๙ เดือนแล้ว มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมมาหลายที่ อยากรู้จักให้สังเกตเห็นความสำคัญในการสร้างอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตร และเรื่องการศึกษาของประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นอกจากการพัฒนาตำบล ล่าสุด ผมเองได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับทางตำบลบ้านกุ่ม ได้เห็นโครงการดีๆหลายโครงการที่ทาง อบต.บ้านกุ่มทำ เช่น โครงการบ้านกุ่มโมเดล มีการประชาสัมพันธ์เรื่องชมพู่เพชรสายรุ้ง การทำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร งานหัตถกรรมพัฒนาอาชีพ เป็นต้น โดยผลที่ได้คือ ชาวบ้านมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งผมเองเห็นเขาทำแล้วคิดว่ามันดี มีการทำเว็บไซต์เป็นของตัวเอง โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และเขียนเป็นคอลัมน์ขึ้นชมลงในเว็บไซต์ของอำเภอเมืองว่าเป็นการพัฒนาของเกษตรกร และเป็นการส่งเสริมอาชีพ ส่งผลให้ชาวบ้านมีรายได้โดยตรง ไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุน แต่ใช้เงินทุนที่มี และวัตถุดิบที่มีอยู่ในครัวเรือน ไม่ปล่อยให้ท้องไร่ท้องนาว่างเปล่าโดยไร้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนในตำบลมีอาชีพ มีทัศนคติที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้ ตำบลหนองโสนของเรา ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากให้มีโครงการ หรือกิจกรรมดีๆแบบนี้บ้าง ผมได้เข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของตำบลบ้านกุ่ม เขาบอกเลยว่า ท่านผู้ว่าฯได้เข้าไปเยี่ยมชมสวนชมพู่เพชรสายรุ้งของตำบลบ้านกุ่ม ซึ่งเป็นชมพู่จากตำบลเขา เข้าใจที่ผมพูดหรือไม่ครับ ผมจึงอยากให้ทางท่านผู้บริหาร หรือ ส.อบต.ร่วมกับฝ่ายปกครองก็ได้ ร่วมกันหาแนวทางกันเพื่อพัฒนาทางด้านเกษตร จัดนิทรรศการ หรือส่งเสริมทางด้านใดก็ได้ เพื่อให้ชมพู่ของเรามีชื่อเสียงขึ้นมาเหมือนสมัยก่อนที่มีราคาแพงมาก

- ฝากถึงชาวบ้าน ขณะนี้มีการออกตรวจทุกวัน มีได้รับแจ้งเข้ามาว่ามีการเผาขยะทำให้เกิดฝุ่นควัน ยิ่งดีที่มีทาง อบต.หนองโสนเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านลดการเผาขยะ ซึ่งมีทั้งชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือ และบางคนที่ไม่ให้ความร่วมมือบ้าง จึงขอฝากท่านผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยครับ
- ส่วนเรื่องของยาเสพติด ตอนนี้ยังไม่หายไปจากตำบลเรา แต่ก็ลดลงบ้าง เพราะทางอำเภอเมืองมีการตรวจจับอย่างเข้มงวดพอสมควร
- เรื่อง ๗ วัน อันตราย ทางฝ่ายปกครองจะร่วมอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวตำบลหนองโสนและผู้สัญจรถนนสายเพชรบุรี-บ้านแหลม ด้วยครับ ในส่วนของฝ่ายปกครองตำบลหนองโสนก็มีเรื่องฝากเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง  
ประธานสภา อบต.

- ผมฝากท่านได้หรือไม่ครับ ท่านกำนัน เรื่องจักรยานยนต์ที่ใช้ความเร็ว ท่านต้องหาวิธีไปพูดคุยกับเขาที่บ้าน ถ้ามีการประลองความเร็วบนถนนทำให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ซึ่งมีอยู่ไม่กี่กลุ่ม ตามหาตัวได้ไม่ยาก ให้เรียกคุยก่อน แล้วไปคุยกับเขาที่บ้านเป็นอันดับแรก จากนั้นค่อยใช้มาตรการต่อไป เพราะเป็นหน้าที่ของตำรวจ และรองลงมาก็เป็นท่านนะครับ

นายสาธิต บัวมณี

กำนันตำบลหนองโสน

- เรื่องของวินัยจราจร ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับ เนื่องจากถนนหมู่ที่ ๖ นั้นมีรอยต่อกำนันตำบลหนองโสน กับถนนหลักสายเพชรบุรี-บ้านแหลม ผู้ที่สัญจรผ่านถนนเส้นนี้ นอกจากจะเป็นประชาชนตำบลหนองโสนแล้ว ยังมีประชาชนตำบลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นท่าแร่ บางขุนไทร บ้านแหลม บางตะบูน หรือจากทาง กทม เพราะถนนเส้นนี้จะมุ่งตรงไปสู่คลองโคกเพื่อออกถนนเพชรเกษมได้ ทั้งนี้ หากมีการขับเร็ว ทางทางหลวงก็มีป้ายสัญลักษณ์อยู่แล้ว ทางเราทำได้แค่เตือนเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในตำบลเราเท่านั้น แต่คนที่สัญจรไปมาไม่สามารถทำได้ ผมเองจะประสานกับ ท่านร้อยตำรวจเอกบุญธรรม ยี่ ม่น้อย เรื่องการกวดขันวินัยจราจร หรือ การเพิ่มป้ายให้ระมัดระวัง ซึ่งทางฝ่ายปกครองเองมีแนวคิดจะทำอยู่ เนื่องจากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา มีลูกบ้านหมู่ที่ ๓ ประสบอุบัติเหตุรถชน ทางเราจึงมีการประชุมกันว่าจะทำป้ายลดความเร็ว หรือป้ายเตือนตามทางแยก กำลังหาจุดติดตั้งที่เหมาะสมอยู่

- อีกเรื่องครับ เมื่อวานได้ผ่านไปทางสะพานหน้าบ้านหมวดูร์ เข้าไปหมู่ที่ ๓ บนสะพาน

ตอนกลางคืนจะมีชาวบ้านนั่งกันอยู่หน้าร้านขายลูกชิ้น เดิมที ไฟบนสะพานจะเป็นไฟแสงจันทร์ แต่พอมันชำรุด ช่างไปเปลี่ยนเป็นหลอดนีออน ทำให้แสงสว่างไม่เพียงพอ ชาวบ้านจึงฝากมาว่า อยากให้เปลี่ยนเป็นหลอดแสงจันทร์เหมือนเดิม เนื่องจากเป็นทางแยก ถ้ามีรถขับตรงมาจากเส้นท่าแร่ด้วยความเร็วจะให้เห็นได้ชัดเจน ขอขอบคุณมากครับ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - ท่านผู้บริหารก็ได้ยินแล้วนะครับ

ประธานสภา อบต.

- มีเพิ่มเติมครับ พี่น้องหมู่ที่ ๔ โคนไทร ท่านขอน้ำมา เนื่องจากถังเดิมชำรุด ตอนนี้อยู่ซ่อมเรียบร้อยแล้ว จะใช้น้ำในวันศุกร์เพื่อประกอบพิธีวันสงกรานต์ ฝากท่านผู้บริหารดำเนินการให้ด้วย

- มีท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ เชิญ ท่านรองสมาน

เกิดสา รองนายก อบต.หนองโสนครับ

นายสมาน เกิดสา - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสมาน เกิดสา ขอใช้เวลา ๒ นาทีรับ  
รองนายก อบต. เรื่องที่อยากประชาสัมพันธ์ คือ ทาง อบต.หนองโสน จะจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำ  
ดำหัวและวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ มีการ  
ฟิ่งเทศน์ ฟิ่งธรรม ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และมีการรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่  
ขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และพี่น้องประชาชนมาร่วมในงาน  
ดังกล่าว ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอประชาสัมพันธ์ไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองโสนที่ฟังการถ่ายทอดการประชุมสภาในวันนี้  
ประธานสภา อบต. เนื่องจากที่ประชุมมีมติให้มีการถ่ายทอดการประชุมทุกครั้ง เสียใจ อาจרבกวน ก็กราบ  
ขออภัยครับ แต่ถ้าเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ร่วมกันครับ ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะ  
องค์ประชุมที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา ท้องถิ่น, คณะท่านผู้บริหารทุกท่าน, หัวหน้า  
ส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่ และท่านกำนันสาธิต บัวมณี ที่ให้เกียรติสภา ขณะนี้  
เวลา ๑๒.๐๖ น. ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๖ น.

(ลงชื่อ) นานู วงศ์ทองดี ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายนานู วงศ์ทองดี)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

(ลงชื่อ) สุพจน์ แก้วสว่าง ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  
(นายสุพจน์ แก้วสว่าง)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

(ลงชื่อ) สุชาดา ขวัญยืน  
(นางสุชาดา ขวัญยืน)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ) ประไพ ผลประโยชน์ (ลงชื่อ) สมบัติ ภัคดีโสภณ  
(นางสาวประไพ ผลประโยชน์) (นางสาวสมบัติ ภัคดีโสภณ)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ